



MFLU
newsletter

www.mfu.ac.th

ปลูกป่า สร้างคน

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 ประจำเดือนกันยายน 2549

An Ideal Place to live and learn



8 ปี

แห่งความภาคภูมิใจ



“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” หรือ “มฟล.” เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก่อกำเนิดขึ้นมา โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2541 เป็นต้นมา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่เหนือสุดยอดในสยาม บนที่ๆ ครั้งหนึ่งไม่เคยมีใครเหลียวแล โดยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิต ในสาขาต่างๆ ทุกระดับ และเริ่มมีบัณฑิตทยอยออกไปรับใช้สังคมทั่วประเทศ สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ขององค์สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนีอย่างต่อเนื่อง

ความเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพจากการดำเนินงานต่างๆ มากมายนั้น ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์

ในวันที่ มฟล. จะมีอายุครบรอบ 8 ปีเต็ม 8 ปีที่ได้แบกรับภารกิจอันสำคัญเพื่อบ้านเมืองนี้ หากมีคำถามว่า “หนักไหม เหนื่อยไหม” คำตอบก็คือ “ถึงจะหนักเพียงใด ถึงจะเหนื่อยแค่ไหน เราก็ไม่เคยย่อท้อ” เพราะเราได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสนับสนุนของ ชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่าที่ได้มีส่วนเรียกร้องให้มีมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาตั้งแต่ต้น

จึงใคร่ขอขอบคุณทุกๆ กำลังใจ มา ณ ที่นี้ด้วย

ทว่า จุดหมายปลายทางที่คาดหวังจะมุ่งไปให้ถึงในปีที่ 9 นี้ ก็ยังมีอีกไม่ใช่น้อย เราเชื่อแบบนั้น

ณัฐกร วิทิตานนท์

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จ.เชียงราย

พ่อบุณแม่ขรามหาราช



พ่อบุณแม่ขรามหาราช

อนุสาวรีย์พ่อบุณแม่ขรามหาราช ประดิษฐานอยู่บริเวณห้าแยก ทางไปอำเภอแม่จัน แม่สาย และเชียงแสน โดยประชาชนชาวเชียงราย ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ ทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2507 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 80,000 บาท เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพ่อบุณแม่ขรามหาราช ปั้นโดยนายปกรณ เล็กฮอน ลักษณะของอนุสาวรีย์ เป็นพระรูปของพระองค์หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าครึ่ง ทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ล้านนาโบราณประทับยืนบนฐานสูงประมาณ 3 เมตร ทรงถือดาบด้วยพระหัตถ์ซ้ายแนบกับพระเพลา ทรงสวมวลัยพระกร ทรงสวมอัมรงค์ที่พระหัตถ์ขวา ตรงนิ้วนางและนิ้วก้อย ที่พระหัตถ์ซ้ายตรงนิ้วชี้ และทรงฉลองพระบาท ปัจจุบันมีตุ๊กหลวงเฉลิมพระเกียรติประดับอยู่ทางด้านหลังอนุสาวรีย์ด้วย และที่ตรงฐานใต้พระบรมรูปมีคำจารึกว่า “พ่อบุณแม่ขรามหาราช

3/เอ็ดอ-แอ็สอ้า

1/4เอ-แอสเฑ็อ>อ็อ็อ>อ็-น็;แอ็อ>1>อ็-แอ็

แอ็อ>อ>อ>1>อ>1>เอ-แอ็ส>1>อ>

3/แอ็>แอ็อ>

พ่อขุนเม็งราย (พญาเม็งราย) ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 แห่ง ราชวงศ์ลาว (ลัวะ) หรือลาวจังกราช ผู้ครองเมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสน (บริเวณเมืองเชียงแสนในปัจจุบัน) และทรงเป็นปฐมวงศ์กษัตริย์ ราชวงศ์เม็งราย เป็นราชโอรสของพระเจ้าลาวเม็งกับพระนางอ้วมิ่งจอมเมือง เมื่อพระชนมายุได้ 16 พรรษาได้อภิเษกกับ “ศรีอินจา” ราชธิดา ของเจ้าเมืองเชียงเวือง มีโอรส 6 พระองค์ พระราชธิดา 1 พระองค์

ในปี พ.ศ. 1802 พระเจ้าลาวเม็งเสด็จสวรรคต พญาเม็งรายจึงได้ครองราชสมบัติแทน หลังจากที่ครองราชแล้วก็ทรงพระราชดำริว่า “แคว้นแคว้นโยนกประเทศนี้มีท้าวพญาหัวเมืองต่างๆ ซึ่งเป็นเชื้อวงศ์ของปู่เจ้าลาวจก (ลาวจังกราช) ต่างก็ปกครองอย่างเป็นอิสระ จึงมีเรื่องวิวาทแย่งชิงบ้านเมืองไพร่ไทย และส่วยอากรกันอยู่มิได้ขาด บัดนี้มีความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกประการหนึ่งบ้านเมืองใด หากมีผู้เป็นใหญ่ปกครองบ้านเมืองมากเจ้าหลาย นาย ก็มักจะสร้างความทุกข์ยากให้แก่ไพร่บ้านพลเมืองของตน อันเป็นอาณาประชาราษฎร์ยิ่งนัก และถ้าหากมีศัตรูต่างชาติเข้าโจมตี ก็อาจจะเสียเอกราชได้โดยง่าย” ฉะนั้นพระองค์จึงพระประสงค์ที่จะรวบรวมหัวเมืองต่างๆ เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และได้ผนวกเอาเมืองต่างๆ เข้าไว้ในพระราชอำนาจ

ในปี พ.ศ. 1805 เมื่อพญาเม็งรายได้ยกทัพมาประทับ ณ เมืองลาวกู่เต้า ช้างมงคลของพระองค์ที่ทอดไว้ในป่าหัวดอย ทิศตะวันออกเกิดพายุพัดหายไป พญาเม็งรายจึงได้เสด็จติดตามรอยช้างไปจนถึง “ดอยจอมทอง” ภูเขาขนาดเล็กริมฝั่ง “แม่น้ำกก” ทรงเห็นชัยภูมิที่ดีเหมาะแก่การสร้างเมือง จึงได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นโดยก่อปราการโอบดอยจอมทองไว้ท่ามกลางเมือง และบูรณะวัด ปราสาท ราชมณเฑียรเก่าของเมืองไชยนาทรายณ์เดิม ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 ทรงขนานนามเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นนี้ว่า “เวียงเชียงราย” หมายถึงเมืองของพญาเม็งราย และทรงย้ายราชธานีจากเมืองหิรัญนครเงินยางมาไว้ที่เมืองเชียงราย ต่อมาได้เมืองของชาวลัวะ คือ มังคัมมังเคียนแล้วขนานนามเมืองเสียใหม่ว่า “เมืองเชียงตุง” (ปัจจุบันอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่า)

ครั้งหนึ่งมีพระอรหันต์รูปหนึ่งนามว่า พระมหาวชิรโพธิเถระ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถวาย พญาเม็งรายถึง 150 องค์ พระองค์จึงทรงสร้างสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ณ ดอยตุงในบริเวณสถูปเก่าที่พระเจ้าอชุตราชกษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์สิงหนวัติผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์สร้างไว้เมื่อปี พ.ศ. 1454 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิธาตุพระรากขวัญ (กระดูกไหลปลาร้า) เบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า ที่พระมหากัสสปเถระได้นำมาถวายพระเจ้าอชุตราช ทำให้พระธาตุดอยตุงมีสององค์

หลังจากนั้น พญาเม็งรายได้ขยายอำนาจลงมาประทับที่เมืองฝาง พระองค์ได้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และความมั่งคั่งของอาณาจักรหริภุญชัย จึงโปรดให้ขุนฟ้าไปเป็นไส้ศึกอยู่ในเมือง เพื่อให้ราษฎรในเมืองคลายความจงรักภักดีต่อพญาธิยาขุนฟ้า ได้ทำการอยู่ถึง 7 ปี จึงส่งสารมาทูลเชิญพญาเม็งรายให้ยกทัพไปตี ซึ่งก็ตีเอาเมืองหริภุญชัยได้สำเร็จ จึงได้อาณาจักรที่สำคัญอีกแห่งมาเข้าร่วมกับแคว้นโยนก รวมกันเป็น “อาณาจักรล้านนา” หลังจากนั้นพญาเม็งรายก็ทรงย้ายราชธานีมาอยู่ที่เชียงใหม่ พระองค์ทรงนำความเจริญมาสู่อณาจักรล้านนา และทรงตรากฎหมายขึ้นมาใช้ปกครองบ้านเมือง เรียกว่า กฎหมาย “มังรายศาสตร์” พระองค์ประทับอยู่ที่เชียงใหม่โดยตลอด จนปี พ.ศ. 1860 ขณะพระองค์ทรงช้างออกตรวจตลาดกลางเมืองเชียงใหม่ พลันพระองค์ทรงต้องอุสนิบาด สวรรคตกลางตลาด ขณะที่เจริญพระชนมายุได้ 79 พรรษา

พญาเม็งราย

เจ้าเมืองเชียงใหม่

ตั้งอยู่บนดอยจำเมือง ตรงมาตามถนนอุตรกิจจนถึงเทศบาลนครเชียงราย บริเวณสี่แยกที่ตัดกับ ถ.จำเมือง จากนั้นเลี้ยวขวาไปตาม ถ.จำเมือง ถนนจะตรงขึ้นสู่วัดจำเมือง บนวัดจำเมืองนั้นมีกุฏิบรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายฯ ตามประวัติเล่าว่าหลังจากที่พญาเม็งรายสวรรคตแล้ว เจ้าขุนคราม หรือพระเจ้าไชยสงครามพระราชโอรสของพญาเม็งรายได้ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ หลังครองราชได้เพียง 4 เดือน เกิดไม่ค้อยพอพระทัยในเมืองเชียงใหม่ จึงมอบราชสมบัติให้พญาแสนภู พระราชโอรสครองเชียงใหม่แทน แล้วพระองค์ก็กลับมาครองเชียงราย พร้อมกับนำอัฐิพระราชบิดามาด้วย และโปรดให้ก่อบรรจุอัฐิของพระบิดาไว้ ณ บนดอยจำเมืองแห่งนี้ นอกจากบนวัดจำเมืองจะมีกุฏิพ่อขุนเม็งรายฯ แล้ว ยังมีอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหน้าของกุฏิดังกล่าว ลักษณะของอนุสาวรีย์เป็นพระรูปของพ่อขุนเม็งรายฯ ขนาดเท่าครึ่งประทับนั่งบนบัลลังก์ ทรงเครื่องทรงแบบเดียวกับอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ บริเวณท่าแยก ทรงถือดาบด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้างวางบนพระเพลาอนุสาวรีย์ทั้งสองแห่งนี้จึงเป็นที่นับถือของประชาชนชาวเชียงรายอย่างมาก

“คนที่อยากเรียนต้องได้เรียน และเรียนอย่างมีคุณภาพ”

ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ยึดเป็นเป้าหมายในการบริหารงานตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การดำเนินงานโดยอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ผู้บุกเบิกก่อร่างสร้างมฟล.แห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น ประกอบกับความตั้งใจที่จะสืบสานพระปณิธานในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกป่า สร้างคน” ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญของ มฟล.ที่ได้เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



พลตำรวจเอกเอกภพ สารสิน
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

วางกลยุทธ์พัฒนาความก้าวหน้าสู่ปีที่ 9

วันที่ 25 กันยายนของทุกปี ถือเป็นวันแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งในปี 2549 นี้ มฟล.ได้เติบโตมาครบ 8 ปีที่ผ่านช่วงของการบุกเบิกพัฒนา เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น ขณะที่ยังขาดแคลนผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ และงบประมาณ แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจากบุคลากรภายในและภายนอกที่มีอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มฟล.แห่งนี้เดินหน้าไปได้ ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยที่มีพลตำรวจเอกเอกภพ สารสิน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี จึงเป็นแรงหนุนสำคัญที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เติบโตก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ในโอกาสการก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้วางกลยุทธ์เดินเครื่องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการด้วยการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ การนำพามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล การเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความรู้ของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การเป็นที่พึ่งของชุมชนในการพัฒนางานด้านต่างๆ รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพบุคลากรและแรงงานไทย



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีฯ

ลุยเปิดหลักสูตรใหม่เน้นสาขาขาดแคลน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้แบ่งการบริหารงานวิชาการเป็น 8 สำนักวิชา โดยเปิดสอนระดับอนุปริญญา 1 หลักสูตร ปริญญาตรี 22 หลักสูตร ปริญญาโท 15 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 6,430 คน ในขณะที่ได้ผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคมในช่วงปี 2545-2548 ในระดับปริญญาตรี 1,036 คน และระดับปริญญาโท 153 คน ก้าวต่อไปของการพัฒนางานวิชาการนั้น รศ.ดร.วันชัย เปิดเผยว่า มฟล.ได้สนองความต้องการของสังคมด้วยการเปิดหลักสูตรใหม่ เช่น หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เน้นการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรปริญญาโทโลจิสติกส์ โดยเน้นหลักการสำคัญของโลจิสติกส์โดยเฉพาะ รวมไปถึงโลจิสติกส์การค้าชายแดนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ และปริญญาตรีสาขาวิชากายภาพบำบัด รวมไปถึงการขยายตัวด้านธุรกิจความงามและผิวพรรณในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอางที่มฟล.ได้รับการตอบสนองที่ดีจากนักศึกษา และเน้นที่จะขยายบทบาทในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

หลักสูตรใหม่ที่มฟล.เปิดดำเนินการนั้น เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการเปิดสอนสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่ผู้อื่นยังไม่ได้ดำเนินการ แม้จะมีทรัพยากรที่ค่อนข้างจำกัด แต่มฟล.อาศัยหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด



เชื่อมสัมพันธ์นานาชาติวิชาการเพื่อสันติภาพ

สำหรับการนำพามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล อธิการบดีมฟล. ให้คำมั่นว่า มฟล.ยังคงเดินหน้าเปิดประตูเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับนานาชาติในความร่วมมือทางวิชาการ และการเปิดรับนักศึกษานานาชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือการนำการศึกษาเป็นจุดเชื่อมของสันติภาพในโลก

นอกจากนี้การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นอีกเส้นทางหนึ่ง ที่มฟล.กำลังก้าวไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยความที่มฟล.เป็นจุดเชื่อมของประเทศต่างๆ บริเวณลุ่มน้ำโขงซึ่งประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ และด้วยศักยภาพของมฟล. ที่มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้และบริบทในด้านต่างๆ มฟล.จึงพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการช่วยกันเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มประเทศดังกล่าว



มุ่งเน้นบริการชุมชนยกระดับแรงงานไทย

การเป็นที่พึ่งของชุมชน ด้วยการยกระดับคุณภาพบุคลากร ชุมชน รวมไปถึงแรงงานไทยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ และการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ อีกจุดเน้นสำคัญที่อธิการบดีวันชัย ระบุว่า จะต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาวิชาขาดแคลน และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านต่างๆ ของไทย โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของการกระจายความรู้สู่ชุมชนโดยตรง นอกเหนือไปจากโครงการที่มฟล.กำลังดำเนินการเพื่อชุมชน ทั้งโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบท ซึ่งมฟล.ได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนชนบท และอีกหลายโครงการที่มฟล.เข้าไปมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ด้วยหลักยึดที่ว่ามหาวิทยาลัยจะเติบโตได้ต้องอาศัยชุมชนที่แข็งแกร่ง

ทุกย่างก้าวที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการ เป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ การเป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นที่พึ่งของสังคม และเป็นที่พึ่งของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนองต่อพระปณิธานขององค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ “ปลูกป่า สร้างคน”

เด็กแก้ไขงานแล็บดาต้าเธิร์ท แพล. กว่า 4 หมื่นคน



เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดให้มีพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้ชื่องานว่า "เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โดย รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวถึงงานนี้ว่า ทางเราได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องจนปีนี้ถือเป็นปีที่ 5 ซึ่งได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาร่วมเผยแพร่กิจกรรมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ มากมาย จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้ และเห็นถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไป ตลอด 3 วันที่มีการจัดงาน ระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 สิงหาคมนั้น ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมาก มีนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์รวมทั้ง ประชาชน ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมชมงานอย่างไม่ขาดสาย รวมแล้วถึงกว่า 35,000 คน

นายอดุลย์ นันบัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศิลาผางาม จังหวัดเชียงราย หนึ่งในโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า "กิจกรรมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2549 ส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความหลากหลายน่าสนใจ โดยเฉพาะการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ในปีนี้ ทางโรงเรียนได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร แต่ตนเลือกส่งมาแข่งขันที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแทน เพราะตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับการศึกษา อีกทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนของตนได้รับรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ทั้ง 3 อันดับ คือรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ในประเภทคะแนนรวม"



นิติประเพณีรพีรำลึก 7 สิงหาคม 2549



สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม “นิติประเพณีรพีรำลึก 7 สิงหาคม 2549” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกในพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) ซึ่ง ทรงได้รับพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีกรรมทางศาสนา ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ และได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวาย และกระทำราชสดุดีแด่ พระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดเชียงราย

ด้านการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสำนักวิชานิติศาสตร์ได้จัดขึ้น ทุกปีนั้น ในปีนี้ก็ยังคงได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคเหนือส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 35 โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่คว่ำรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันได้แก่ โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียน จุฬวิทวิทยาคม จ.พะเยา และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียน เชียงม่วนวิทยาคม จ.พะเยา

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังได้มีการจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย” โดย ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คณิง ภาชัย อธิการบดีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นผู้บรรยายในครั้ง นี้ ณ ห้องศาลจำลอง

ศาสตราจารย์คณิง กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายว่า “คุณธรรมจริยธรรมเป็นนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่เรารู้สึกได้ว่า สิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่ การเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้น เราต้องเคารพ ต่อตนเอง และต่อวิชาชีพ จึงจะทำให้เราก้าวหน้า แต่ว่าคุณธรรม จริยธรรมของนักกฎหมายนั้น จะต้องคำนึงถึงตัวกฎหมายด้วย คุณธรรม จริยธรรมมีอยู่ในธรรมชาติของสังคมอยู่แล้วนอกเหนือ จากตัวกฎหมายที่คนเราสร้างขึ้น ถึงแม้ว่าบางอย่างเราจะไม่มี กฎหมายเป็นตัวตัดสิน แต่เราเองก็จะรู้ว่าอะไรถูก อะไรควร อะไรไม่ควร ดังนั้น เราต้องทำกฎหมายที่มีอยู่ให้สามารถ เอาตัวรอดในทางที่ถูกได้ และเราต้องใช้ กฎหมายไปในทางที่สุจริต

หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ศ.คณิง ยังได้ให้เกียรติร่วม ชมละครเวทีเพื่อเสริมความรู้ทางกฎหมาย (ศาลจำลอง) เรื่อง “เขาค้าวหนูเป็นขู้” นำแสดงโดยนักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ-พิเศษ และนักศึกษา ป.โท สำนักวิชานิติศาสตร์ ซึ่งการแสดงดังกล่าว ใช้เวลา 2 ชั่วโมงเศษ โดยได้รับความสนใจทั้งจากนักศึกษานิติศาสตร์ และจากสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมร่วมๆ 400 คน ท่ามกลางเสียงหัวเราะเฮฮาอยู่เป็นระยะๆ



มฟล. รำลึกคุณพระแม่ของแผ่นดิน



เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ได้พร้อมใจประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ณ โถงอาคารเรียนรวม 1 (C1)

การจัดพิธีลงนามถวายพระพรในวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อแม่ของแผ่นดิน ก่อนที่บุคคลส่วนใหญ่จะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตน เพื่อไปกราบแม่อันเป็นบุคคลที่รักยิ่งของลูกๆ ในระหว่างวันหยุดยาว 3 วัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายพระพรตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ จากนั้นจะได้นำทูลเกล้าถวายหนังสือลงนามต่อไป และในการนี้ส่วนพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรม ทำเพื่อแม่ โดยการจัดเตรียมไปรษณียบัตรเพื่อแจกให้กับนักศึกษาบุคคลทั่วไป เพื่อเขียนไปรษณียบัตรส่งให้แด่แม่ เพื่อเป็นการแสดง ความรักที่มีต่อผู้มีพระคุณ

ในนามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานมีพระราชประสงค์จางหมายในสิ่งใด ก็ขอให้สัมฤทธิ์โดยพรังพร้อม ขอพระเกียรติคุณจางูญจางูรัส สดิดเป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ

กว่า 91,700 cc. ปริมาณเลือดถวายราชินี มฟล.



สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และกาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมหาราชินี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ณ ลานกิจกรรมอาคาร AV มฟล.

นพ.สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดเผยว่าสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปี 2548 มีนักศึกษา พนักงาน และอาจารย์ร่วมบริจาคประมาณ 100-200 คน ซึ่งแตกต่างจากในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจร่วมบริจาคเพิ่มมากขึ้นเป็น 300 คน นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะว่าในปัจจุบัน รพ.เชียงรายประชานุ

เคราะห์จะต้องใช้เลือดในการผ่าตัดมากถึงวันละ 100 ยูนิต ซึ่งในบางครั้งคลังเลือดของโรงพยาบาลหรือกาชาดจังหวัดก็ไม่มี หรือมีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการที่เราจัดให้มีการบริจาคเลือดที่มหาวิทยาลัยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คลังเลือดทั้งของ รพ. และกาชาดมีเลือดสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้

นพ.สำเริง กล่าวอีกว่า ในอนาคตจะให้นักศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดตั้งชมรมขึ้นมา 1 ชมรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกชมรมได้จัดทำทะเบียนประวัติของนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เคยร่วมบริจาคโลหิตกับทางมหาวิทยาลัยมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการง่ายในการค้นหากรุปเลือด และเบอร์โทรติดต่อ เพื่อว่าหากมหาวิทยาลัยได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลว่าต้องการเลือดกรุปอะไร เป็นกรณีเร่งด่วน เราจะได้เป็นอีกทางที่จะให้ความช่วยเหลือโดยการติดต่อผู้ที่เคยบริจาคผ่านชมรมนี้ได้

ด้าน Mr.Lee Kyungmoon นักศึกษาชาวเกาหลี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้ กล่าวว่า “ชอบกิจกรรมนี้มาก เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ประเทศเกาหลีก็มีกิจกรรมแบบนี้ แต่ว่าผู้ที่จะบริจาคเขาจะต้องไปที่โรงพยาบาล เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยรับบริจาคคนนอกสถานที่ และอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมบริจาคเลือด เพราะเคยมีเพื่อนที่ประเทศเกาหลีไม่สบายแล้วต้องการเลือดด่วนมาก แต่ว่าในตอนนั้นไม่มีกรุปเลือดที่ต้องการ ทำให้สุดท้ายเพื่อนต้องเสียชีวิตเพราะขาดเลือด จากเหตุการณ์นั้นทำให้ผมตั้งใจว่าจะบริจาคเลือดทุกครั้งที่มีโอกาส จะได้ไม่ต้องมีผู้เสียชีวิตจากภาวะขาดเลือดอีกครับ”

ครูอเมริกาเรียนรู้การศึกษาไทย ชี้ครูคือหัวใจการพัฒนา



บางคนยังรู้ผิด ๆ ถูก ๆ และปัญหาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งหากเทียบกับประเทศเวียดนามที่มีการพัฒนาที่ก้าวหน้า ทำให้ไทยกำลังตามหลังเวียดนาม

อธิการบดี มฟล. กล่าวด้วยว่า คุณภาพของครูเป็นปัจจัยหลักที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง แต่ขณะนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะผลิตครูอย่างไรให้มีคุณภาพ ทำอย่างไรจึงจะคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครูที่ดี ไม่ใช่เป็นวิชาชีพที่เลือกเป็นอันดับสุดท้าย รองจากการเลือกเรียนแพทย์ วิศววะ บริหารธุรกิจ นอกจากนี้ จะต้องผลักดันให้ครูได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าวิชาชีพอื่น ๆ เพราะถือว่าครูคือผู้สอนและผู้ผลิตวิชาชีพต่าง ๆ แต่เวลานี้ครูกลับเป็นวิชาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนน้อยมาก รวมทั้งจะต้องทุ่มเทพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลซึ่งควรได้รับการสนับสนุนมากกว่าสถานศึกษาในเมือง และที่สำคัญจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา

ด้าน รศ.พินิติ รตะนานุกูล ผู้อำนวยการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน กล่าวว่า คณะครูใหญ่และคณาจารย์จากหลากหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาเหล่านี้ ต้องการจะศึกษาถึงระบบการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ และนอกระบบ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย และเวียดนาม เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในประเทศไทยนั้นคณะได้เดินทางไปศึกษาและเรียนรู้ทั้งในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย รวมถึงหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่น อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครพนม เป็นต้น

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้ให้การต้อนรับคณะ ครูใหญ่ และคณาจารย์จากโรงเรียนในรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา จำนวน 16 คน ซึ่งเดินทางมาเรียนรู้ถึงระบบการศึกษาในประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากกองทุน Fulbright ภายใต้การดูแลโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asean University Network -AUN)

ทั้งนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้ชี้แจงให้เห็นถึงระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้กล่าวถึงปัญหาของการศึกษาไทยในปัจจุบันที่ยังมีปัญหาด้านการสอนและการเรียนรู้ โดยระบุว่าจำนวนสถานศึกษานั้นมีเพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศ แต่ยังขาดครูผู้สอนที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเรียนการสอนที่เน้นแต่ talk and chalk รวมถึงปัญหาด้านภาษา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ภาษาอังกฤษที่มีปัญหา ยังรวมถึงภาษาไทยซึ่งเด็กไทย

เด็ก มฟล. ตัวแทนภาคเหนือประกวดสุนทรพจน์กึ่งพระเกียรติ



สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 ซึ่งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”

สำหรับภาคเหนือได้มีการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือไปเมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมภาสกลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 7 สถาบัน ซึ่งการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือได้ใช้หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็งแกร่งกล้า พาชาติมั่นคง”

ผลปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศได้เป็นผลสำเร็จคือ น.ส.ชฎาพร ไชตริดาภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และน.ส.แสงอรุณ สุขนานักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งทั้งสองคนจะได้เดินทางไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2549 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์”

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 49 ณ รร.แอมบาสเดอร์ ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้นำข้อมูลจากการรวบรวมของโครงการฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย มาแบ่งกลุ่มโดยดัชนีชี้วัดด้านการวิจัย และการเรียนการสอน และได้อันดับจำแนกตาม 7 กลุ่มสาขาวิชา

ผลการจัดอันดับแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยในด้านการวิจัย ปรากฏว่า กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลัยที่มีคะแนนรวมมากกว่า 75% ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่(มช.) ม.มหิดล(มม.) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) และม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กลุ่มที่ 2 คะแนนรวม 70-75% ประกอบด้วย ม.เกษตรศาสตร์(มก.) ม.ขอนแก่น(มข.) ม.นเรศวร(มน.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) กลุ่มที่ 3 คะแนนรวม 65-69 % ม.บูรพา(มบ.) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ม.ศิลปากร(มศก.) ม.สงขลานครินทร์(มอ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กลุ่มที่ 4 คะแนนรวม 55-64 % ม.ทักษิณ ม.แม่โจ้ **ม.แม่ฟ้าหลวง(มฟล.)** ม.มหาสารคาม(มมส.) ม.วลัยลักษณ์(มวล.) ม.อุบลราชธานี(มอบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) นครราชสีมา มรภ.เลย มรภ.วไลยอลงกรณ์ มรภ.สวนดุสิต มรภ.อุดร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สจพ.) กลุ่มที่ 5 คะแนนรวมน้อยกว่า 55% ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กรุงเทพ มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.ศรีวิชัย มรภ.จันทราเกษม มรภ.เชียงใหม่ มรภ.เทพสตรี มรภ.ธนบุรี มรภ.นครปฐม มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.นครสวรรค์ มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.พระนคร มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.ยะลา มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.สกลนคร มรภ.สุราษฎร์ธานี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.อุดรดิตถ์ มทร.สุวรรณภูมิ วิทยาลัยตาปี วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ

เมื่อจัดอันดับคณะต่างๆ ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนรวม 50.73% อันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คะแนน 47.30% อันดับ 3 สถาบันอนุชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ม.มหิดล 47.05% ในกลุ่มสาขาเทคโนโลยี อันดับ 1 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คะแนน 47.41% อันดับ 2 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คะแนน 44.74 % อันดับ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.มหิดล คะแนน 42.30% กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์ อันดับ 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่ 47.82% อันดับ 2 คณะเวชศาสตร์ เขตร่อน มม. 46.00% อันดับ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาฯ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ อันดับ 1 คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ คะแนน 37.43% อันดับ 2 คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล คะแนน 35.29% อันดับ 3 โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คะแนน 33.57% กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ อันดับ 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 42.21% อันดับ 2 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 37.38% อันดับ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 37.11% กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ อันดับ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ. 40.60% อันดับ 2 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ 38.12% อันดับ 3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. 37.38% กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ อันดับ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 32.40% อันดับ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มน. 30.77% อันดับ 3 คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 30.05 %

ส่วนการจัดอันดับแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอนปรากฏว่า กลุ่มที่ 1 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มช. มข. มม. กลุ่มที่ 2 ได้แก่ มก. มจธ. มทส. มทร.กรุงเทพ กลุ่มที่ 3 ได้แก่ ม.ทักษิณ **มฟล.** มวล. มศก. มอ. มอบ. มทร.ศรีวิชัย นิด้า กลุ่มที่ 4 ได้แก่ มบ. มมส. ม.แม่โจ้ มศว มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มรภ. นครปฐม มรภ.วไลยอลงกรณ์ มรภ.สวนดุสิต สจล. สจพ. มทร.สุวรรณภูมิ กลุ่มที่ 5 ได้แก่ มรภ.จันทราเกษม มรภ.เชียงใหม่ มรภ.ธนบุรี มรภ.นครราชสีมา มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.นครสวรรค์ มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.พระนคร มรภ.พิบูลสงคราม มรภ. ยะลา มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.เลย มรภ.สกลนคร มรภ.สุราษฎร์ธานี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มรภ.อุดรธานี มรภ.อุดรดิตถ์ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ วิทยาลัยตาปี

เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มม. 62.69% อันดับ 2 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ 56.56% อันดับ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มช. 56.46% ในกลุ่มสาขาเทคโนโลยี อันดับ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 53.85% อันดับ 2 คณะพลังงานและวัสดุ มจธ. 53.10% อันดับ 3 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. 51.65% กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์ อันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี มม. 66.76% อันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม. 65.53% อันดับ 3 คณะเวชศาสตร์เขตร่อน มม. 64.89% กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ อันดับ 1 คณะมัณฑนศิลป์ มศก. 55.49% อันดับ 2 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มม. 54.36% อันดับ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. 54.35 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ อันดับ 1 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาฯ 60.44% อันดับ 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 56.40% อันดับ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 54.60% กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ อันดับ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน มก. 52.31% อันดับ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. 52.02 % อันดับ 3 **สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล.** 52.01% กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ อันดับ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มก. 51.24% คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 51.24% อันดับ 3 คณะครุศาสตร์ มรภ.นครปฐม 51.11 %

เลขาธิการกกอ. กล่าวว่า ในการจัดอันดับครั้งนี้ เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ที่มีสิทธิรับรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยและ ยังจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่จะศึกษาต่อได้ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนากระตุนการผลิตงานวิจัยของสถาบันได้ และเพื่อนำมาใช้ประกอบการสร้างกติกาในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้กับสถาบันอุดมศึกษา

“สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนต่างเป็นสมบัติสาธารณะทั้งสิ้น แม้เอกชนจะมีการบริหารด้วยเอกชนเอง แต่การจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยได้ ต้องได้รับการอนุมัติจากสาธารณชนก่อน มหาวิทยาลัยทุกแห่งจึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน”เลขาธิการกกอ. กล่าว

ทั้งนี้ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยครั้งนี้ เป็นการจัดเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชนบางส่วน ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อมูลมาให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพียง 51 แห่ง จากมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมด 138 สถาบันเท่านั้น



Mac ที่ว่านี้เป็น Macintosh หรือ Apple บริษัทที่ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าตาแปลกๆ ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงาน หรือ โน้ตบุ๊กหันมาให้ความสนใจและลองซื้อมาใช้กันมากขึ้น เนื่องจากราคาปัจจุบันก็ไม่ได้ต่างกันมากกับเครื่อง PC ที่เราๆใช้กันอยู่



ข้อแตกต่างของ Mac และ PC นอกจากการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามแล้ว ภายในเครื่องของ Mac ก็ออกแบบการไหลเวียนของอากาศได้ดี ทำให้ไม่เกิดอาการเครื่องร้อนหรือมีเสียงดังรบกวน แต่ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจะอยู่ที่ระบบปฏิบัติการ โดย PC จะใช้ระบบปฏิบัติการ OS ของ Microsoft Windows หรือ Linux สำหรับเครื่อง Mac จะใช้ OS ของ Mac เองที่อยู่บนพื้นฐานของระบบ Unix ปัจจุบันเรียกว่า Mac OS X เป็นเวอร์ชัน 10.4.6 ในชื่อของ Tiger และอีกไม่นานก็จะออก OS ตัวใหม่ในชื่อ Leopard เพื่อมาชนกับ OS ใหม่ของ Microsoft สำหรับแฟน ๆ PC แต่สนใจอยากจะใช้ Mac ไม่ต้องเสียใจ เพราะในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Mac ได้หันมาใช้ชิปประมวลผลกลาง CPU ของบริษัท Intel แล้ว ทำให้เครื่อง Mac สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้ไม่ต่างจากเครื่อง PC ทั่วไป แต่ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรม Windows XP จะต้องทำผ่านโปรแกรม Boot Camp ซึ่งสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์

<http://www.apple.com/macosex/bootcamp/>



โดยมีวิธีการทำง่าย ๆ ดังนี้

1. ติดตั้ง Mac OS X เวอร์ชันล่าสุดในเครื่อง Mac ที่ใช้ชิปของ Intel
2. ติดตั้งโปรแกรม Boot Camp และเรียกใช้งาน
3. โปรแกรม Boot Camp จะทำการเขียน แผ่น CD ที่เตรียมไว้เพื่อเป็น Driver ของ Microsoft Windows XP
4. ทำการแบ่งสัดส่วนของ Hard Disk สำหรับ OS X และ OS Windows ผ่านโปรแกรม Boot Camp
5. ใส่แผ่น Windows XP และทำการ Restart เพื่อเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม Windows XP เหมือนทำกับบน PC
6. ใส่แผ่น CD ที่โปรแกรม Boot Camp เขียนขึ้นมาเพื่อเป็น Driver ให้กับ Windows XP
7. Reboot เครื่องใหม่โดยทำการเลือก OS ที่ต้องการใช้งาน จากการกดปุ่ม Alt ที่ Keyboard ค้างไว้ เท่านั้นเราก็สามารถใช้เครื่อง Mac แต่ทำงานบน OS Windows XP ได้สบายๆ ซึ่งจากการทดลองใช้งานของ Dr.Freak แล้วเห็นว่าเร็วขึ้นมากถ้าเทียบกับ PC แต่อาจจะมี Driver บางตัวที่ OS Windows XP มองไม่เห็น แต่ก็ไม่เป็นปัญหากับการใช้งานมากนัก

นี่คงจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่อยากลองใช้เครื่อง Mac และแอปพลิเคชันบน OS Windows ได้ และก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของ Brand ยี่ห้อ Apple ที่อาจจะกลับมาทำตลาดได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ปล่อยกระแสของ iPod เครื่องเล่น MP3 ที่ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของมาแล้ว



Dr-Freak@hotmail.com



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000 โทรสาร 0-5391-6034
www.mfu.ac.th

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 2/2542 ปท.บ้านดู่



ข้อเสนอแนะ

ส่วนประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-5391-7034, 0-5391-7037 โทรสาร 0-5391-7049

เชิญรับฟังข่าวสาร สาระนำรู้ ผ่านทาง

- รายการ รอบรู้ มฟล.
ทางคลื่น FM 95.75 MHz
ทุกวันเสาร์ เวลา 05.30 – 06.00 น.

ติดตาม

- รายการ “ตามรอย...แม่ฟ้าหลวง”
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.11
ออกอากาศทุกวันพุธ และพฤหัสบดี
เวลา 13.57 – 14.00 น. โดยประมาณ

ที่ปรึกษา รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.ปาน พิมพ์า รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.นริวรรณ จินตกานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอก, รศ.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ, ผศ.ปรีตนา ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ,
นางพรทิพย์ ภูติโยธิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรณารักษ์ นายณัฐกร วิทิตานนท์ กองบรรณารักษ์ นายพฤทธิ พุฒจรัส, นางสาวรัชดาภรณ์ พิมพ์ประพันธ์, นายจักรพงษ์ วงศ์ใหญ่
ผู้ช่วยบรรณารักษ์ นางสาวพรพิสุทธิ์ คัดขำ, นางสาวเนตรทราย จินะราช, นางสาวปณิตดา บันดี, นางสาววัชรินทร์ รัมภรณ์, นางสาวกนกวรรณ ท้าวแพทย์, นางสาวปาวานา มณีรัตน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โทร 0-5391-6000

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โทร 0-5391-6000

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โทร 0-5391-6000

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โทร 0-5391-6000

โทร 0-5391-6722

